



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่
ตำบลชุมแสงสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสงสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ โครงการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๕๓,๐๐๐.-บาท (-สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า....(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)....บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นซื้อถือ
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP)

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ตามวันและเวลา ที่กำหนดไว้ดังกล่าวให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดคดีแล้ว

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (คิดที่ว่าการอำเภอบางระกำ) จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตามตารางเวลาในการเสนอราคาแนบท้าย)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ... (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)...บาทได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ถนนบางระกำ – สุโขทัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.pitloklocal.org และ www.chumsangsongkram.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๕๘๑๐๓๕ ต่อ ๑๐๔ และโทรสาร ๐๕๕-๕๘๑๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)



(นายฉลาด ชิงเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม